

THÔNG BÁO

Về tăng cường một số biện pháp phòng, chống cháy nổ tại đơn vị.

Kính gửi : Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty.

Thực hiện Công văn số 252/TP-VP-KT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc triển khai thực hiện tổ chức tổng rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ, các khu vực, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn quận Tân Bình. Để chủ động trong công tác đảm bảo an toàn PCCC đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC như sau:

1/. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ tại đơn vị. Nâng cao ý thức cảnh giác về các nguồn nguy cơ dẫn đến cháy, nổ như: thiết bị văn phòng, máy lạnh, tủ lạnh (nếu có),... Không hút thuốc lá trong phòng làm việc và khuôn viên văn phòng,...

2/. Trước khi ra về chủ động kiểm tra lại phòng làm việc, ngắt hết các nguồn, thiết bị sử dụng điện trong phòng, đóng các cửa (nhất là cửa kính) để phòng khi có giông lốc, chập điện, cháy nổ xảy ra. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khi có tình huống phát sinh.

3/. Chủ động kiểm tra đường dây điện, thiết bị điện cũ hỏng, kịp thời báo cáo về Công ty để có phương án sửa chữa thay thế.

4/. Trưởng các đơn vị quán triệt, nhắc nhở người lao động đơn vị về việc chấp hành nghiêm túc quy định an toàn Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại đơn vị. Chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan có trách nhiệm bảo quản an ninh, an toàn về cháy, nổ, bảo trì thiết bị PCCC định kỳ. Khi có tình huống phát sinh, xử lý kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của mình đồng thời báo cáo về Công ty để giải quyết.

Ban Giám đốc đề nghị các Phòng nghiệp vụ, Xí nghiệp, Ban, đơn vị trực thuộc phổ biến thông báo này đến từng người lao động biết để thực hiện.

* Nơi nhận:

- HĐTV, BGĐ Công ty.
- Các đơn vị phụ thuộc.
- Lưu tb.



GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Thanh